

ĐỒNG CHÍ NGŨ ĐÔNG HẢI, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngũ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tokyo Gas, Nhật Bản.



Đồng chí Ngũ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho lãnh đạo Tập đoàn Tokyo Gas, Nhật Bản.

Từ ngày 15 - 18/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản.

hợp hiện đại, có hiệu suất cao, nhiên liệu sử dụng chính là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu. Dự án có ý nghĩa quan trọng, khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao quy mô nền kinh tế cũng như vị thế của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Việc tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tới Nhật Bản lần này của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình là cơ hội lớn tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như cơ hội hợp tác đầu tư giữa Thái Bình với các đối tác Nhật Bản; trao đổi về định hướng phát triển và nhu cầu của tỉnh về hợp tác đầu tư trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bình với các doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản được mở ra. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thời gian tới các doanh nghiệp Nhật Bản đến Thái Bình tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản nói chung, quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Thái Bình với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản nói riêng ngày càng phát triển.

Tong khuôn khổ chuyến công tác Nhật Bản, sáng ngày 17/12, các đồng chí: Ngũ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tokyo Gas.

Tập đoàn Tokyo Gas được thành lập năm 1885, là một trong những nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) an toàn hàng đầu thế giới, đang cung cấp khí cho 13 triệu khách hàng tại nhiều thành phố lớn ở Nhật Bản như Tokyo, Kanagawa, Chiba... Tập đoàn có nguồn LNG ổn định và đã tham gia góp vốn vào các dự án sản

xuất LNG tại Mozambique, Canada và vịnh Mexico (Hoa Kỳ). Tokyo Gas là 1 trong 3 nhà đầu tư vừa được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngũ Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 30 thỏa thuận, văn kiện hợp tác được trao dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thì dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình là dự án duy nhất được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có nhà đầu tư là Tập đoàn Tokyo Gas. Điều này cho thấy dự án có ý nghĩa và tầm quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam rất kỳ vọng dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, lộ trình hoàn tất trước năm 2030 sẽ phát điện thương mại. Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các nhà đầu tư sớm thành lập công ty liên danh để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án tiền khả thi và khả thi, các thủ tục liên quan để môi trường, đất đai... Dự án được triển khai trong Khu kinh

thế Thái Bình nên có nhiều thuận lợi với nhiều ưu đãi. Mặc dù dự án được phê duyệt với công suất 1.500MW song nhà đầu tư cần nghiên cứu phương án hợp lý để tương lai có thể nâng công suất lên 3.000 - 4.500MW. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực ngay từ bây giờ, trong đó ưu tiên nguồn nhân lực Việt Nam để khi dự án hoàn thành có thể nắm bắt và làm chủ công nghệ để điều hành, bảo hành. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư bắt tay ngay vào khảo sát địa hình, cấu tạo đáy biển, dòng chảy cũng như các vấn đề thủy văn khác để tiến hành đầu tư sớm nhất theo hướng không chỉ đơn thuần là nhập khẩu công nghệ mà phải có sự chuyển giao công nghệ cho nhân lực Việt Nam. Tỉnh sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến nhập và phân phối khí mang tính thương mại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi ý nhà đầu tư về hướng phát triển mở rộng trong tương lai của dự án khi chuyển sang hydrogen hoặc metan theo xu hướng công nghệ và yêu cầu của Chính phủ Việt Nam hiện nay. Đồng chí cũng cho biết chiến lược phát triển rất quan trọng trong tương lai của tỉnh Thái Bình là xây dựng một không gian kinh tế không phát thải,

zero cacbon ở vùng biển của Thái Bình. Vùng biển của Thái Bình là biển nông, bồi nên rất dễ bồi đắp xây dựng không gian mới và định hướng của tỉnh là sẽ được cung cấp năng lượng sạch, zero cacbon, qua đó thu hút các lĩnh vực đầu tư zero cacbon vào không gian mới này.

Ông Shinichi Sasayama, Tổng giám đốc Tập đoàn Tokyo Gas thể hiện sự vui mừng và định hướng khi được tiếp đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Thái Bình. Ông nhất trí cao với các nội dung đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu, đồng thời mong muốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh Thái Bình. Ông Shinichi Sasayama khẳng định, hiện nay Tập đoàn đang có các nhà máy công suất 3.000MW và Tập đoàn đã mời các chuyên gia Việt Nam sang Nhật Bản để tham quan, chuyển giao công nghệ nên khi nhà máy bắt đầu hoạt động sẽ bảo đảm được nguồn nhân lực; ngoài ra, hiện nay Tập đoàn đang có các nhà máy, cảng để nhập và phân phối khí nên chắc chắn sẽ đáp ứng các yêu cầu mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã nêu.

ĐÀO QUYÊN (tổng hợp)

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình sang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

\* Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình, sáng ngày 16/12, đoàn công tác nước Cộng hòa Benin đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Olushegun Adjadi Bakari, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Benin cho biết, Benin đang gặp khó về giống, kỹ thuật trong nâng cao năng suất lúa. Do đó, Benin mong muốn Việt Nam nói chung, Thai Binh Seed nói riêng sẽ hợp tác, hỗ trợ Benin trong lĩnh vực

nông nghiệp, trong đó có phát triển hệ sản xuất nông nghiệp.

Giới thiệu tới đoàn, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thai Binh Seed khẳng định: Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Thai Binh Seed hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Hiện Thai Binh Seed sở hữu 21 giống cây trồng bản quyền với 2 nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu, công suất đạt 30.000 - 40.000 tấn/năm, dây chuyền sấy 120 tấn/mê, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng chất lượng cao. Thai Binh Seed có nhiều thế mạnh trong công tác nghiên cứu,

phát triển các dự án lúa gạo và giống cây trồng khác trong và ngoài nước. Lãnh đạo Thai Binh Seed bày tỏ hy vọng hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, từ đó xây dựng mối quan hệ song phương bền chặt vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần giúp nước Cộng hòa Benin hiện thực hóa mục tiêu trong lĩnh vực giống cây trồng trong tương lai.

Ông Olushegun Adjadi Bakari cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, tập đoàn Thai Binh Seed về buổi tiếp đón, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào việc hiện thực hóa các nội dung hợp tác giữa Thai Binh Seed và Benin trong tương lai.



Đoàn công tác nước Cộng hòa Benin cùng lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy chế biến hạt giống của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

SỞ TƯ PHÁP

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Năm 2023, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ngay từ đầu năm, để việc triển khai hoạt động PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh thống nhất, có hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND, ngày 9/1/2023 về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐHPH, ngày 16/1/2023 triển khai hoạt động của Hội đồng; trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành và thành viên Hội đồng PBGDPL tổ chức thực hiện. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch PBGDPL là tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị lồng ghép; trao đổi, giải đáp những vướng mắc; trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở... Nội dung tuyên truyền, phổ biến đã bám sát, phục vụ kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hoạt động dân chủ ở cơ sở. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ chức vụ chốt huyện, các xã, thị trấn của huyện Hưng Hà; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 185 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 27.000 lượt người tham dự, trong đó có lồng ghép thực hiện tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Sở Tư pháp đã tập trung khai thác hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đưa các nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến sâu rộng quần chúng nhân dân trong tỉnh. Duy trì việc phối

hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình trong chương trình "Hội thảo truyền hình" chuyên mục và trưa thứ 5, chuyên mục giới thiệu văn bản pháp luật mới phát vào 5 giờ 55 phút sáng hàng ngày; chuyển mục "Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên Báo Thái Bình. Ngoài ra, Sở thường xuyên chỉ đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố cập nhật, cung cấp các văn bản pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền trên trang thông tin, đến thời điểm hiện nay đã thu hút 78.630 lượt người truy cập.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật nói chung, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng trong thời gian tới, Sở tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới các hình thức tuyên truyền. Chú trọng các hình

thức hỏi đáp pháp luật, đặc biệt là các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội. Phát huy các hình thức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng như các văn bản có liên quan; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được phổ biến tới mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở...

PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do vậy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất, có chiều sâu của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân; bảo đảm việc tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

Tuyên truyền kiến thức pháp luật về an ninh mạng

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình vào tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kỹ năng sử dụng mạng xã hội và an toàn trên không gian mạng. Gần 200 giáo viên, sinh viên, học sinh nhà trường đã được phổ biến nội dung về những kiến thức cơ bản của Luật An ninh mạng, thực trạng an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay; các kỹ năng tương tác lành mạnh trên môi trường mạng xã hội, nhận diện, phòng ngừa, tố giác một số phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tấn công chiếm quyền sử dụng

các tài khoản cá nhân... Đồng thời, khuyến cáo sinh viên, học sinh không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng như: mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, tham gia hội, nhóm vi phạm pháp luật, không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc...

Thông qua chương trình giúp nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội của giáo viên, sinh viên, học sinh trong môi trường học đường, góp phần phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

MINH HÙNG

QUỲNH PHỤ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự

Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với UBND thị trấn An Bài vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng; trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho quần chúng nhân dân. Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn thị trấn An Bài đã được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội An ninh (Công an huyện Quỳnh Phụ); cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Nội dung tuyên

truyền sát với thực tế, bao gồm: quy định của Luật Giao thông đường bộ, cảnh báo nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra; nhận diện tín giả, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, người dân được trải nghiệm thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; kỹ năng sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt các đám cháy...).

NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC ANH